

Số: 110 /KH-NH1

Nghĩa Hành, ngày 19 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh khối 10, năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số: 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số: 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số: 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Thực hiện Công văn số: 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông;

Theo hướng dẫn Công văn số 66/SGDĐT-GDTrH ngày 11/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh học sinh, trường THPT số 1 Nghĩa Hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cho học sinh khối 10 năm học 2023-2024 trong thời gian hè như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đáp ứng nhu cầu của người học về năng lực, định hướng lựa chọn nghề nghiệp đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Giúp học sinh có thể học được môn học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân. Phát huy được tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học.

Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Học sinh phải học bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới và thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, đánh giá được quy định tại Thông tư số: 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng: Học sinh khối lớp 10 năm học 2023-2024.

2. Thời gian

- Học sinh và phụ huynh đăng ký chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập từ ngày 30/5/2024 đến 19/6/2024. Nộp tại văn phòng trường THPT số 1 Nghĩa Hành.

- Thời gian học sinh tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới: từ ngày 20/6/2024 đến 28/7/2024.

- Thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá: từ ngày 29/7/2024 đến ngày 03/8/2024.

+ Ngày 29/7/2024: Học sinh đến trường làm thủ tục kiểm tra kiến thức xét lên lớp và nộp lệ phí tổ chức kiểm tra.

3. Nội dung

Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tập tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học lựa chọn mới, cụm chuyên đề học tập mới, đảm bảo yêu cầu về kiểm tra đánh giá của giáo viên bộ môn nhà trường.

Hồ sơ xin chuyển lớp gồm có:

- Đơn xin chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập.

- Bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Xây dựng kế hoạch, thực hiện theo phân công về công tác kiểm tra, đánh giá trong đợt kiểm tra đánh giá nhằm thẩm định kiến thức tự bổ sung của học sinh đúng với Quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường trong năm học 2023-2024.

Triển khai kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm khối 10 cuối năm học 2023-2024 và chỉ đạo thông báo công khai, niêm yết kế hoạch chuyển đổi môn học đến cha mẹ học sinh và học sinh trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Phân công tổ trưởng, tổ phó, giáo viên bộ môn chuyên môn xây dựng nội dung,

kiến thức của môn học mà học sinh có nguyện vọng đổi môn, cụm chuyên đề học tập.

Chỉ đạo, tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá học sinh đổi môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập. Phân công giáo viên chấm kiểm tra, đánh giá bài làm của học sinh theo đúng quy định.

Chỉ đạo tổ Văn phòng chuẩn bị các yêu cầu về cơ sở vật chất để đảm bảo việc bổ sung kiến thức, tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá thẩm định kiến thức tự bổ sung của học sinh đúng với Quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường trong năm học 2023-2024.

Tổng hợp kết quả và báo cáo Hiệu trưởng nhà trường trong quá trình thực hiện.

2. Tổ trưởng chuyên môn có học sinh chuyển đổi môn học

Cung cấp nội dung, kiến thức, yêu cầu cần đạt của môn học nhằm đảm bảo kiến thức tự bổ sung của học sinh để đáp ứng kiến thức kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới của học sinh có nguyện vọng muốn chuyển đổi môn học.

Tham gia trong hội đồng chuyên môn chấm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới của học sinh có nguyện vọng muốn chuyển đổi môn học.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10

Thông báo kế hoạch chuyển đổi môn học cho học sinh có nguyện vọng. Hướng dẫn học sinh và phụ huynh làm đơn và bản cam kết theo mẫu do nhà trường phát hành được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đến cha mẹ học sinh và học sinh.

4. Tổ Văn phòng

Tổng hợp danh sách học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập.

Chuẩn bị danh sách phòng kiểm tra và các biên bản theo Quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

5. Cha mẹ học sinh và học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học

Học sinh và phụ huynh làm đơn và bản cam kết theo mẫu do nhà trường cung cấp. Tham gia họp với lãnh đạo nhà trường theo yêu cầu. Liên hệ với nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới.

Học sinh tham gia kiểm tra, đánh giá đầy đủ các cột điểm đúng với Quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

Học sinh sau khi đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá của nhóm môn học lựa chọn

mới, cụm chuyên đề học tập mới được nhà trường xem xét chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập tùy theo khả năng tổ chức của nhà trường.

6. Kinh phí thực hiện

Học sinh, phụ huynh có nhu cầu nhà trường tổ chức dạy học môn, cụm chuyên đề thi tự chi trả tiền bồi dưỡng cho giáo viên bộ môn được nhà trường phân công dạy chuyên đổi môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập theo thỏa thuận giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường (nếu lớp học có nhiều học sinh theo học thì sẽ được chia đều cho các học sinh).

Nhà trường chi trả các khoản về chuyên môn, văn phòng phẩm, tài liệu ôn tập, coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra theo qui định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh khối 10, năm học 2023-2024 của trường THPT số 1 Nghĩa Hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần báo cáo Lãnh đạo nhà trường (qua thầy Chu Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng số điện thoại 0935.953.977) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- HT, các PHT;
- TTCM, Tổ VP (để t/h);
- Lưu VP, cat.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
THPT
SỐ 1
NGHĨA HÀNH



Chu Anh Tuấn